





## ประกาศอำเภอสีเกา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการอำเภอสีเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

“อำเภอสีเกา ใส่สะอาด”

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ แผนแม่บทย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑๑ กำหนดให้มีการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล และข้อ ๑๒ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระเร่งด่วนสำคัญของประเทศ

นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสีเกา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอสีเกา ขอให้คำมั่นว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมองค์กรและจะพัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่สาธารณชนและบุคลากรในองค์กร รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอสีเกา ทุกคน ถือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดังนี้

๑. ปกป้อง และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. บริหารงานและปฏิบัติงานโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ มุ่งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมการปกครองได้



๓. บริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักนิติธรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือ การปฏิบัติงานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ หากการบริหารหรือปฏิบัติงานใด ๆ ต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ให้มีมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

๕. ใช้ทรัพยากรในการบริหาร อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความประหยัด และคุ้มค่า

๖. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีเกา หรือ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๙๔๒๓ - ๔ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๓๐ กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และลงโทษผู้กระทำการ ทุจริตอย่างจริงจัง

๗. ประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานจริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้าน ทุจริตและคอร์รัปชันการต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องไม่ กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๘. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กรด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมกรรมการทุจริต ในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดถี่ถ้วนที่จะทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียงเข้าใจได้ว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริต และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับผลประโยชน์ ให้แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

๙. ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของรัฐบาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานกำกับดูแล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

๑๐. ปลุกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรของกรมการปกครองในการปฏิบัติตาม คุณธรรมหลัก ๔ ประการ เพื่อก้าวสู่การเป็นอำเภอคุณธรรม คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักศาสนา และวิถีวัฒนธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมานะ เทือกสุบรรณ)

นายอำเภอสีเกา